

BÁO CÁO

**tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X)
về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
tuyên truyền miệng trong tình hình mới”**



Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/BTGTW ngày 12/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” (Chỉ thị số 17-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ

I - CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, QUẢN TRIỆT CHỈ THỊ

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp tham mưu cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng; xây dựng, củng cố, kiện toàn, tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành, đoàn thể có liên quan đã tổ chức quán triệt và triển khai việc thực hiện Chỉ thị đến các cấp ủy, báo cáo viên và cán bộ, đảng viên trong tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW¹.

Qua quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết, thường xuyên

¹ Toàn tỉnh đã tổ chức 50 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW với 6212 lượt cho cán bộ chủ chốt các cấp; 397 hội nghị với 31.223 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân.

của mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên ở cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền miệng nhằm tạo sự thống nhất trong các tổ chức đảng và sự đồng thuận trong nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ

1. Xây dựng và quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Trong những năm qua, các cấp ủy trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đảm bảo về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh có 436 báo cáo viên các cấp, trong đó có 5 báo cáo viên Trung ương, 49 báo cáo viên cấp tỉnh, 382 báo cáo viên cấp huyện và 2.914 tuyên truyền viên cơ sở. Trong đó, báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên cấp tỉnh có trình độ chuyên môn đại học trở lên đạt 100%, trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp đạt 100%; báo cáo viên cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên là 97%, trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp là 80%. Đối với đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, 88% có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng trở lên, 61% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan được giao quản lý hoạt động của báo cáo viên cấp tỉnh) và 17/17 đảng bộ cấp huyện trong tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên; trong đó, quy định rõ nhiệm vụ, quyền lợi, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, tổ chức và quản lý hoạt động đội ngũ báo cáo viên từng cấp.

Về cơ cấu, đội ngũ báo cáo viên các cấp gồm các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng... Báo cáo viên cấp tỉnh và báo cáo viên cấp huyện là những đồng chí có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định. Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên các cấp được lựa chọn ngày càng chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng; nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có khả năng sử dụng các phương pháp sư phạm và nghiệp vụ tuyên truyền miệng; có ý thức tổ chức kỷ luật, nhất là kỷ luật phát ngôn; có tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao...

Công tác kiểm tra công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện lồng ghép với kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện. Hàng quý, 6 tháng, năm, báo cáo viên các cấp báo cáo kết quả hoạt động thông qua phiếu báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền miệng. Đối với đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, đảng ủy cơ sở theo dõi, phân công, định hướng nội dung tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt định kỳ. Định kỳ hàng năm, ban tuyên giáo

các cấp báo cáo cấp ủy kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

2. Cơ chế, chính sách và điều kiện cho công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Trong 15 năm qua, các cấp ủy trong tỉnh đã quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách và tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao dự toán chi ngân sách cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phục vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh như: kinh phí tổ chức hội nghị thông tin định kỳ hàng tháng, kinh phí biên tập và mua tài liệu tham khảo phục vụ cho đội ngũ báo cáo viên, chế độ phụ cấp báo cáo viên,... Đồng thời, chỉ đạo thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hàng năm bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên của địa phương, đơn vị (Đến nay, 100% các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bảo đảm kinh phí chi trả phụ cấp báo cáo viên theo hướng dẫn của Trung ương).

Cấp ủy các cấp đã quan tâm và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền miệng như: máy chiếu, máy tính xách tay,... Một số báo cáo viên được trang bị các phương tiện kỹ thuật (máy ghi âm, đèn chiếu,...) để phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Việc sử dụng giáo án điện tử và các phương tiện trực quan hiện đại đã góp phần tích cực trong việc đổi mới phương pháp tuyên truyền miệng và nâng cao kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên. Định kỳ hàng tháng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được cung cấp các loại tài liệu do ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp biên soạn và phát hành. Đối với báo cáo viên cấp tỉnh, hàng tháng được cung cấp 1 tập Tài liệu tham khảo (dùng cho báo cáo viên) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn². Một số huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cấp Tạp chí Báo cáo viên và sổ tay Báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành cho đội ngũ báo cáo viên cấp mình.

Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Từ năm 2007 đến nay, đã tổ chức 54 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng dành cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh cho 11.834 lượt người³. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm tổ chức các hội thi kỹ năng nghiệp vụ công tác báo cáo viên⁴.

² Trong 15 năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành 846.000 cuốn tài liệu Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ, 13.600 cuốn Tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.

³ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 7 hội nghị; Ban tuyên giáo cấp huyện tổ chức 47 hội nghị.

⁴ Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Định năm 2018, năm 2022; Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019; Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025,...

3. Nội dung, hình thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và tuyên truyền viên

3.1 - Về nội dung

Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các ngành và địa phương, những vấn đề mang tính thời sự mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đặc biệt, trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng đã tập trung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa,... Nội dung thông tin được thực hiện bảo đảm tính khoa học, tính thời sự, tính định hướng.

Các cấp ủy chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp duy trì tổ chức các hội nghị thông tin định kỳ hàng tháng và đột xuất nhằm cung cấp kịp thời thông tin, định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở⁵. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn và tương đương tổ chức hội nghị thông tin định kỳ theo quy định; một số tổ chức cơ sở đảng lồng ghép thông tin thời sự vào các hội nghị của chi, đảng bộ. Sau các hội nghị thông tin, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Bên cạnh đó, một số đơn vị, câu lạc bộ tổ chức thông tin thời sự định kỳ hàng tháng như: Câu lạc bộ nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh, Câu lạc bộ người cao tuổi thành phố Quy Nhơn, Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh và một số câu lạc bộ ở các địa phương.

Trong 15 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 65 hội nghị thông báo nhanh kết quả các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, XIX, XX và các chương trình hành động của Tỉnh ủy với hơn 20.000 lượt cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tổ chức 17 hội nghị cấp tỉnh quán triệt các chỉ thị, học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hơn 5.200 lượt cán bộ chủ chốt tham dự; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức trên 5.430 hội nghị với hơn 814.500 lượt cán bộ chủ chốt tham dự; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

1.2 - Về hình thức

Hình thức tổ chức tuyên truyền miệng từng bước được đổi mới và đảm bảo hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; kết hợp nhiều hình thức, từ tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên đề,

⁵ Trong 15 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2490 kỳ hội nghị thông tin với hơn 656.000 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong tỉnh tham dự.

đến tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 xảy ra, công tác thông tin tuyên truyền bằng các hình thức trực tuyến và thông qua các trang thông tin, nhóm zalo,... được đẩy mạnh.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng được đẩy mạnh, nhất là trong tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, đối thoại về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người lao động, chủ doanh nghiệp; tuyên truyền về an toàn giao thông; tuyên truyền về việc xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe nhân dân, về dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác phòng, chống HIV/AIDS;... Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tích cực tham gia tuyên truyền tại các lớp bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện như: Các lớp sơ cấp chính trị, bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng chính trị hè,...

Mối quan hệ trong hoạt động thông tin giữa các cấp ủy với các ban, ngành, đoàn thể thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được duy trì, tăng cường. Quá trình thực hiện công tác tuyên truyền miệng, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa bàn để tổ chức và duy trì công tác thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch; tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

III - ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

- *Ưu điểm:* Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm về số lượng và chất lượng. Nội dung, hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền miệng từng bước được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

- *Những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do:* Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ của các ngành trong công tác tuyên truyền miệng; ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng;

tăng cường quản lý và tổ chức hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động nhằm đưa thông tin về cơ sở một cách hiệu quả nhất.

2. Hạn chế và nguyên nhân

- *Hạn chế:*

+ Việc tổ chức hội nghị thông tin định kỳ ở một số đơn vị cấp huyện và cơ sở chưa bảo đảm.

+ Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuy đông nhưng chưa mạnh, chất lượng không đồng đều; năng lực, kỹ năng tuyên truyền của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế.

+ Hình thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn nặng về tuyên truyền một chiều từ trên xuống; ít chú trọng trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số ít báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa phát huy hết vai trò và trách nhiệm của mình, tham gia sinh hoạt chưa thường xuyên, chưa chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Cơ sở vật chất ở một số địa phương, đơn vị chưa đáp ứng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

+ Việc kiểm tra, giám sát đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được thực hiện thường xuyên.

- *Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do:* Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hầu hết là kiêm nhiệm và thường xuyên có sự thay đổi, chưa dành nhiều thời gian cho công tác tuyên truyền; công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được thường xuyên; hiện nay chưa có quy định hướng dẫn cụ thể việc chi thù lao bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở nên các địa phương không có cơ sở để chi trả.

3. Một số kinh nghiệm

Một là, phải xác định công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng là rất quan trọng. Do đó, các cấp ủy phải xem công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chính trị tư tưởng của các tổ chức đảng.

Hai là, phát huy vai trò tham mưu của ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp. Hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền miệng, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và tuyên truyền viên.

Ba là, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng. Các cấp ủy cần quan tâm xây dựng, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thật sự là lực lượng nòng cốt, là kênh thông tin hai chiều giữa cấp ủy đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền miệng phải toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm được nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sử dụng có hiệu quả các hình thức tuyên truyền trực tiếp và phát huy thế mạnh của hình thức tuyên truyền gián tiếp (trực tuyến). Đồng thời, tăng cường tính tương tác, đối thoại giữa báo cáo viên, tuyên truyền viên với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm là, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp định kỳ tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên đề về công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên ở cơ sở.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

I - PHƯƠNG HƯỚNG

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; phát huy ưu thế công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để cùng với các kênh thông tin, tuyên truyền khác tạo ra sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức công tác tuyên truyền miệng, thực hiện thông tin hai chiều, tăng cường tính tương tác, đối thoại trong hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên gắn với việc huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền miệng.

II - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác tuyên truyền miệng

nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hình thức hoạt động tuyên truyền miệng theo hướng đáp ứng kịp thời, nhanh nhạy nhu cầu thông tin và phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng.

3. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp tiếp tục duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng các hội nghị thông tin; kịp thời cung cấp những thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế cho đội ngũ báo cáo viên và định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo ra sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở đảm bảo về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

5. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng. Nâng cao chất lượng biên tập, phát hành các tài liệu tham khảo dành cho báo cáo viên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho báo cáo viên, tuyên truyền viên.

6. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp tăng cường quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; hàng năm tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

III - ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Ban Bí thư ban hành văn bản mới chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền miệng phù hợp với tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Đối với những sự kiện chính trị lớn của đất nước, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần có hướng dẫn, định hướng thông tin tuyên truyền kịp thời nhằm ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn cụ thể việc chi thù lao bồi dưỡng đối với đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở để các cấp ủy triển khai thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Cơ quan Thường trực BTGTW tại Đà Nẵng,
- Các ban của Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- CPVP, CVK2,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Lê Kim Toàn

TỈNH ỦY BÌNH ĐỊNH

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM*Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2022***PHỤ LỤC 2****thống kê về cơ cấu của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở
(Tính đến ngày 30/6/2022)***(Kèm theo Báo cáo số 160-BC/TU ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)*

Số TT	Loại hình	Số lượng	Nam	Nữ	Dân tộc thiểu số	Độ tuổi			Chuyên môn nghiệp vụ			Lý luận chính trị		
						Dưới 30	Từ 31 đến 45	Trên 45	Đại học trở lên	Cao đẳng, trung cấp	Sơ cấp, THPT	Cử nhân, Cao cấp	Trung cấp	Sơ cấp
1	BCV Trung ương	5	4	1	0		1	4	5			5		
2	BCV cấp tỉnh	49	41	8	0		3	46	49			49		
3	BCV cấp huyện	382	276	106	20	0	125	257	369	23	0	306	68	8
4	TTV cơ sở	2914	1945	969	173	158	1306	1450	1670	925	369	301	1480	1133

PHỤ LỤC 1

các văn bản đã ban hành để triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW
(Kèm theo Báo cáo số 160-BC/TU ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

TT	Thể loại	Số, ngày/tháng/năm	Trích yếu nội dung	Cấp ban hành
1	Quyết định	Số 56-QĐ/TU ngày 28/12/2010	Về việc thành lập đội ngũ báo cáo viên của Tỉnh ủy	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
		Số 385-QĐ/TU ngày 16/12/2011	Về việc thành lập đội ngũ báo cáo viên của Tỉnh ủy giai đoạn 2012 - 2015	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
		Số 346-QĐ/TU ngày 07/9/2016	Về việc thành lập đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy giai đoạn 2015 - 2020	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
		Số 486-QĐ/TU ngày 29/12/2021	Về việc bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
		Số 60-QĐ/BTGTU ngày 13/9/2016	Về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên Tỉnh ủy	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy